

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยการเตรียมการลงพื้นที่ชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชน ว่า ขณะนี้ กรธ.ยังตรวจทานเอกสารสรุปย่อก่อนส่งให้กต. ส่วนการอบรมอาสาสมัครวันที่ 18-19 พ.ค.นี้ กรธ.จะเชิญตัวแทนสนช.เข้าชี้แจงคำถามพ่วงประชามติให้แก่อาสาสมัคร ซึ่ง กรธ.ต้องระมัดระวังเรื่องของการชี้แจงต่อกันของครูแต่ละระดับไม่ให้ผิดเพี้ยน เพราะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนและยังเป็นห่วงความเข้าใจของประชาชนในเรื่องสาธารณสุขและการศึกษา เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน</p>
มติชน (2พ.ค.59)	<p>แก้กฎหมายสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุรวิรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า หลังจากที่เคยออกแถลงการณ์เรียกร้องว่าการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นท่าที่ว่ารัฐจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งนี้ กลุ่มคน รักหลักประกันฯ เคยมีข้อเสนอให้ บอร์ด สปสช. ดำเนินการ 9 ข้อ คือ 1.ให้คำนิยามบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้งเรื่องบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุข 2.ระบุค่าใช้จ่าย ด้านบริการสาธารณสุข บริการสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยให้บริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ 3.ระบุให้ชัดเจนว่ามี อปท. องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณสุขประโยชน์ ที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ 4.ยกเลิกการเก็บเงินเมื่อเข้ารับบริการ โดยให้มีการพิจารณาการร่วมจ่ายเพื่อประกันสุขภาพในรูปแบบภาษี 5.ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ 2 ชุด โดยเพิ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง เลขาธิการประกันสังคม และปรับออกบางกระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ปรับย้ายผู้แทนสภาวิชาชีพไปเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และให้มีผู้แทนผู้ให้บริการจาก โรงพยาบาลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ</p> <p>6.ระบุเรื่องการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้ได้รับยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นราคาสูง เข้าถึงได้ยาก หรือมีข้อจำกัด 7.ขยายการคุ้มครองสิทธิเมื่อประชาชนได้รับความเสียหาย เปลี่ยนจากการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการเยียวยาชดเชยตามความเสียหาย และขยายให้ครอบคลุมทั้งผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ 8.ตัดมาตรา 42 ที่เกี่ยวกับการ ไล่เบี้ยผู้กระทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหาย และ 9.เร่งรัดให้บอร์ดฯ ดำเนินการตามมาตรา 12 ให้ สปสช.เป็นหน่วยงานจ่ายเงิน และเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยกรณีประสบภัยจากรถ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิการรักษาโดยไม่ถูกปฏิเสธหรือเป็นภาระในการดำเนินการด้านเอกสาร</p>
เพจ Hfocus.org (30 เม.ย. 59)	<p>งบประมาณ รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ สาริ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า ได้มีข้อเสนอให้องบบประมาณไปถึงรพ.สต.โดยตรง เนื่องจากการโอนผ่าน CUP แต่ละพื้นที่ใช้หลักเกณฑ์แตกต่างกัน ส่งผลให้รพ.สต.ได้รับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย กระทั่งต่อการบริหารจัดการ โดยงบประมาณที่ควรโอนไปยังรพ.สต.โดยตรง ได้แก่ งบการบริหารจัดการรพ.สต. และงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้กระจายอำนาจ หรือจัดระบบบริหารจัดการร่วมระหว่างรพ.สต.ในพื้นที่ ในรูปแบบ cup-split โดยรพ.สต. 3-4 แห่งรวมตัวกันบริหารจัดการคนเงิน ของร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่จริง โดยมีสสอ.และรพ.เป็นพี่เลี้ยง และขอเสนอไปยัง สธ.และ สปสช. ในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เรียกว่า คณะกรรมการ 7 คน 7 และ 5 คน 5 ขอให้มัติตัวแทนรพ.สต.ร่วมด้วย</p>
แนวหน้า ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (30 เม.ย. 59)	<p>โฆษณาหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นายชววิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ที่ลงโฆษณาตัดตอนคำพิพากษาของศาลฎีกา ระบุว่า “มั่นใจได้ว่าทุกครั้งทีติดสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่อวดอ้างสรรพคุณและจงใจให้ดื่มเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมาย” โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ กัลป์ดี เลขานุการ รมว.สธ. และนพ.สมาน พุฒระกุล ผอ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้รับมอบ โดยระบุว่า โฆษณาดังกล่าว ทำให้กลุ่มผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าใจผิดว่าหากไม่บอกสรรพคุณจะไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งที่จริงแค่เห็นขวดก็ผิดกฎหมายแล้ว</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เสนอต่อรมว.สธ.ต่อไป และจะมอบหมายให้ นพ.สมาน เป็นผู้ดูแลคำพิพากษาดังกล่าว ด้าน นพ.สมาน กล่าวว่า เรื่องนี้ได้นำเข้าที่ประชุมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้แทนกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจารย์ด้านนิติศาสตร์ แล้ว หากสื่อต่างๆ ไม่ทราบหรือไม่มั่นใจว่าโฆษณาที่ลงไปผิดกฎหมายหรือไม่ สามารถสอบถามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุทธะกุล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือร่วมกับนักกฎหมาย สรุปว่า ข้อความดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาให้ผู้อื่นกระทำความผิดกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 84 และ 85 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และการกระทำของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน มีความผิดมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีโทษปรับ 5 แสนบาท และจำคุก 1 ปี และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาท จนกว่าจะเลิกโฆษณา ส่วนผู้ที่นำข้อความดังกล่าวไปลงโฆษณา จะถือว่าเป็นผู้โฆษณาด้วย และมีความผิดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากนำข้อความดังกล่าวไปประกาศ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย นอกจากนี้ จะหารือกับสำนักงานศาล ฎีกาการตัดสินคดีพิพากษาศาลฎีกา ว่า เป็นการหมิ่นศาลด้วยหรือไม่ ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐาน</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (30 เม.ย.59)</p> <p>สยามรัฐ (2พ.ค.59)</p> <p>Mthai News (2 พ.ค.59)</p>	<p>กัญชารักษา มะเร็ง</p> <p>-กล่าวว่า เป็นเรื่องใหญ่เมื่อ นพ.สมยศ กิตติมั่นคง จากกรมควบคุมโรค เขียนหนังสือ “กัญชาคือยารักษา มะเร็ง” ระบุว่า กัญชารักษา มะเร็งได้ดี ทำลายเซลล์มะเร็งโดยไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ โดยมีสารสำคัญ 2 ตัวได้แก่ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) โดย CBD ไม่ทำให้เกิดอาการเมาและสกัดมารักษาโรคบางอย่างได้ เช่น โรคลมชัก สายพันธุ์ที่เหมาะสมนำมาใช้รักษาโรคคือ สายพันธุ์อินดิกา เพราะจะทำให้ผู้สูบเกิดความรู้สึกอยากนอน ลูกจากเตียงไม่ขึ้น ทั้งนี้ ผลของสารสกัดจากกัญชาที่นำมาใช้รักษาโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีที่สุดคือกัญชาที่ปลูกเอง และถ้าผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาซ้ำเกินไปหรือได้รับการรักษาในระยะสุดท้าย อย่างน้อยที่สุด จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความทรมานได้</p> <p>ขณะที่ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการ ออย. ย้ำว่า ยังไม่มีงานวิจัยยารักษา มะเร็งจากกัญชาในคน แต่ไม่ปิดกั้นการนำกัญชาใช้รักษาโรค โดยมีการแก้กฎหมายให้นำกัญชาและสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมยศ กิตติมั่นคง เขียนหนังสือกัญชาคือยามะเร็ง ระบุ ไม่มีเจตนาโต้แย้งหน่วยงาน เพียงต้องการให้ทุกคนเข้าถึงทางเลือกรักษามะเร็ง เพราะมีงานวิจัยในต่างประเทศชัดเจน การจำหน่ายกัญชาในรูปสมุนไพรเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้</p> <p>-เสนอข่าว เพจกัญชาคือยารักษา มะเร็ง ได้มีการโพสต์ข้อมูลว่า ทางกรมของญี่ปุ่นได้มีการจดสิทธิบัตรให้กัญชา เป็นยารักษา มะเร็ง ขณะที่ใบกระท่อมก็ถูกจดสิทธิบัตรเป็นยารักษาโรคได้แล้วเช่นกัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (2พ.ค.59)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วินิต อัครกวีวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของ ผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์และการ ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เผยถึงร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่า ยังมีประเด็นที่มีข้อโต้แย้ง คือ 1. สภาเภสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ยังไม่ เห็นด้วยกับนิยาม “ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา” และถ้ายาอันตราย คือยาที่ต้องจ่ายโดย ผู้ประกอบวิชาชีพ 2. เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่แสวงหาผลกำไร (เอ็นจีโอ) เพิ่มการควบคุมราคาขายและโทษทางปกครอง เห็นว่ามี กระทรวงพาณิชย์คอยควบคุมอยู่แล้ว รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติตามร่างฉบับประชาชน และ 3. สมาคมผู้ประกอบการด้านยา ก็คัดค้าน เรื่องการแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรยา และโครงสร้างราคาขาย ประกอบการขึ้นทะเบียน อีกทั้งไม่รับขึ้นทะเบียน กรณีที่ราคาขายไม่สมเหตุสมผล</p> <p>ทั้งนี้ ข้อเสนอทางเลือก ดังนี้ 1. ขอให้ถอนร่างกฎหมายมาปรับในประเด็นที่ยังมีข้อโต้แย้ง และเสนอ ครม.ใหม่ 2. ยืนยัน ตามร่างที่กฤษฎีกาเสนอมาแล้วขอให้นำ ประเด็นต่างๆ ที่มีตั้งข้อสังเกตไปให้ สนช. พิจารณาเอง และ 3. ถอนร่างกฎหมายฉบับที่ยังเป็นปัญหา และดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญ ควรจะได้รับการแก้ไขก่อน เช่น ค่าธรรมเนียม อายุทะเบียนตำรับยา แล้วเสนอเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายวารสิทธิ์ กาญจนสูตร ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข กล่าวว่า เรามีทางเลือกเดียว คือ ต้องเดินหน้าเสนอกฎหมายเข้าการพิจารณาของสภา เพราะสมควรแก่เวลาแล้วที่จะปรับเปลี่ยน ประเด็นไต่ที่ยังไม่ยุติ เป็นเรื่องที่ สนช. ต้องตัดสินใจ แต่ก่อนที่ สนช.จะตัดสินใจ รัฐบาลจะต้องตัดสินใจในการนำเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อน ประเด็นที่มีข้อโต้แย้ง รัฐบาลก็น่าจะดำเนินการสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อยุติ</p> <p>ด้าน นส.ศยามล ไกยูรวงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย กล่าวว่าถ้าจะให้ผู้บริโภคได้ยาที่ถูกลง ประเทศไทยจะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมยา แล้วอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่แค่ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนใหม่เท่านั้น ต้องเน้นถึงยาแผนทางเลือก ยาแผนไทยด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจ แม้แต่เข้าไปใน สนช. แล้วก็ต้องยึดหลักการและจัดลำดับหลักการให้ชัดเจน</p>
<p>ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (30 เม.ย. 59)</p>	<p>สารปนเปื้อนในถั่วเหลือง GMO</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทยระบุว่า ถั่วเหลืองจีเอ็มโอมีการปนเปื้อนสารไกลโฟเสต (Glyphosate) สอดคล้องกับการเกิดโรคมะเร็งใหม่ 22 โรค อาทิ ความดันโลหิตสูง อัมพาต เบาหวาน อ้วน ไขมันในเลือดสูง อัลไซเมอร์ สมอเสื่อม พาร์กินสัน ฯลฯ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของจีเอ็มโอ แต่เป็นการพบยาปราบศัตรูพืช อีกทั้งยังเป็นรายงานจากต่างประเทศ ดังนั้นต้องตรวจสอบว่า ถั่วเหลืองที่มีปัญหาเหล่านั้นได้ถูกส่งมาที่เมืองไทยหรือไม่</p>
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)</p>	<p>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับผลการศึกษานำร่องใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์ดี ไม่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่</p> <p>ล่าสุด ได้เสนอเรื่องไปยัง อย. ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณานำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ และประสานสปสช.พิจารณาเตรียมการวางแผนสนับสนุนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ขณะนี้ สปสช. ได้จัดทำคำของบประมาณปี 2560 เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สิ่งสำคัญคือ ต้องบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน จึงจะเสนอของบประมาณและบรรจุวัคซีนในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ โดยในวันที่ 2 พ.ค. 2559 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะมีการหารือและติดตามความก้าวหน้า คาดว่าจะนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาใช้ทั่วประเทศในเร็วๆ นี้</p>
<p>ข่าวสด แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ (30เม.ย.59) ไอ.เอ็น.เอ็น (30เม.ย.59) ข่าวสด (30เม.ย.59) นสพ.ทุกฉบับ (2พ.ค.59)</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. และ โฆษกสธ. เผยว่า สธ.ให้สสจ. รพ. และ สสอ. ในพื้นที่เสี่ยงเกิดพายุฤดูร้อน เตรียมแผนรับมือ สำรองความเข้มแข็งของอาคาร สำรองทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอสำหรับบริการประชาชน และ เตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงเกิดพายุฤดูร้อน เลี่ยงขับรถฝ่าสายฝนและอยู่ในต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะอาจเกิดหักโค่น หรือหล่นทับได้รับบาดเจ็บ</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวังพายุฤดูร้อนในภาคเหนือ อีสาน และภาคกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ห่วง 39 จว.เสี่ยงพายุฤดูร้อน ได้กำชับฝ่ายปกครอง ปก. และ ทหารในพื้นที่เตรียมรับมือ และ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สถานบริการสังกัดฯ ได้รับความเสียหาย จากพายุฤดูร้อน 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบึงกาฬ 2.รพ.สต.วังน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 3.รพ.เต่างอย จ.สกลนคร 4.รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 5.รพ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และ 6.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดไม่มีผู้ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ได้กำชับให้เร่งซ่อมแซม และสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุเพิ่มเติม สำรองจุดเสี่ยง เตรียมแผนรองรับกรณีไฟฟ้า เตรียมพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม การขนย้าย เวชภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ แผนการจัดการบริการประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉิน สำรองเตียง รองรับผู้ป่วย นอกจากนี้ได้ให้ทีมหมอประจำครอบครัว และ อสม.ติดตามให้การดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็กเล็ก รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวติดเตียงติดบ้าน ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และประชาชนที่มีโรคประจำตัว หากยาหมดและไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ตามนัด ขอให้แจ้งทีมหมอประจำครอบครัว หรือ อสม. หรือแจ้งสายด่วน 1669
<p>สยามรัฐ (30เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ข่าวชั้นคนข้าม (30เม.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (30เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (1 พ.ค.59)</p>	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่สงสัยเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน 21 ราย เป็นเพศชาย 20 ราย หญิง 1 ราย อายุเฉลี่ย 51 ปี โดยพบการเสียชีวิตนอกบ้านตามสถานที่สาธารณะ 13 ราย ในรถ 2 รายวัด 1 ราย และภายในบ้าน 5 ราย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญคือ การดื่มสุราช่วงอากาศร้อน และมีโรคประจำตัว</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคสรุปข้อมูลระหว่าง 1 มีนาคม - 17 เมษายน มีคนเสียชีวิตแล้ว 21 ราย เนื่องจากอากาศร้อน ทำให้ปวดศีรษะ-หน้ามืดเพ้อ-ชัก ไม่รู้สึกตัว หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ จนเกิดอาการช็อก และเสียชีวิตในที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.นครนายก มีผู้เสียชีวิตคือ นายสุวรรณ จันเส็ง อายุ 44 ปี คาดว่ามาจากอากาศร้อน ส่วนอีกรายที่ จ.ปทุมธานี พบศพ นายสมเกียรติ ชื่นอารมณ์ อายุ 42 ปี คาดว่าเกิดจากอากาศร้อนจัด ทำให้เป็นลมล้มพับ แต่ไม่มีคนมาพบเห็นจึงเสียชีวิต</p> <p>-เสนอภาพข่าว ตำรวจ สภ.คลองหลวง ชันสูตรศพนายสมเกียรติ ชื่นอารมณ์ อายุ 43 ปี นอนเสียชีวิตบนกองไม้ข้างถนน ในซอยผาไผ่เมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาดสาเหตุจากอากาศร้อนจัด จนโรคประจำตัวกำเริบ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (2 พ.ค.59)</p>	<p>เตือนสักผิวหนังเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณชัย โฆษกสธ.เตือนผู้ที่ติดสักกระวังเลือกใช้บริการที่นำเชื้อถือหากใช้เครื่องมือไม่สะอาด ไม่เปลี่ยนเข็มสัก หรือ ใช้สักร่วมตัวเดียวกัน มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้</p> <p>-นพ.เวสารัช เวสสโกวิท รองผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า พบรายงานภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการสัก ร้อยละ 75 ของผู้สักทั้งหมด จะมีอาการเจ็บแสบบริเวณแผล คัน บวม เป็นหนอง สาเหตุจากการแพ้สีสัก หากใช้เข็มร่วมกับคนอื่น อาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เชื้อ รา หรือเอชไอวีได้ เพื่อความปลอดภัยควรคำนึงถึงความสะอาดของเครื่องมือ สถานที่ และ สีที่ใช้</p>
<p>ข่าวสด (30เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช. รมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก จำนวน 3.1 ล้านโดส ฟรีทุกสิทธิการรักษา</p> <p>สำหรับสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 เมษายน 2559 พบผู้ป่วย 44,383 ราย เสียชีวิต 3 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุดรดิตถ์ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ พะเยา และ ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี้ สปสช.จัดสรรงบประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อฉีดซื้อวัคซีน 3.1 ล้านโดส ฉีดฟรีให้กับประชาชนทุกสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี นอกจากนั้น กรมควบคุมโรคยังได้จัดหาวัคซีน 4 แสนโดส ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสธ.พร้อมกับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 2559</p> <p>ทั้งนี้ แต่ละปีไทยมีผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล 9 แสนราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 3 หรือ 26,000 ราย จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม ต้องรับรักษาใน โรงพยาบาล เสียชีวิตปีละประมาณ 150 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (2พ.ค.59)	<p>ลดความแออัดในรพ.รัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างวิเคราะห์หว่า รพศ. รพท. ในแต่ละพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องมีเตียงสำหรับผู้ป่วยที่เพียงพอเท่าใด เพื่อให้ภาพรวมทั้งประเทศมีเตียงผู้ป่วยเพียงพอในอัตราเฉลี่ย 2.5 ต่อพันประชากร หรือคิดเป็น 25 เตียงต่อประชากร 10,000 คน และกระจายมากขึ้น</p> <p>ขณะนี้ ในแต่ละพื้นที่จะมีอัตราการครองเตียงไม่เท่ากัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปัญหามากกว่า โดยการเพิ่มสัดส่วนเตียงผู้ป่วยนั้น จะอยู่ในแผนงานของ สธ.ในระยะยาว 5 ปี ต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องราวหมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งอาจต้องขอเป็นงบลงทุนสิ่งก่อสร้างในการสร้างตึก และเพิ่มเตียง และอีกส่วนอาจเป็นการใช้งบจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน ปัจจุบันไทยมีสัดส่วนเตียงเฉลี่ย 2.2 ต่อพันประชากร ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมีเตียงผู้ป่วยถึง 10 ต่อพันประชากร</p>
คมชัดลึก ข่าวสด (2พ.ค.59)	<p>สื่อโซเซียลมีเดีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ในฐานะโฆษก สธ.กล่าวถึงกรณีการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ ที่สามารถทำการถ่ายทอดชีวิตประจำวันของแต่ละคนผ่านโซเซียลมีเดียได้ ว่า มีปัญหาใหญ่เหมือนกันหมดทั่วโลกในขณะนี้คือ การใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง นำไปสู่ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต</p> <p>กรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า เน็ตไอดอล บางรายที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง แต่กลับมีประชาชนแห่เข้าไปดูเป็นล้านคน ส่วนของรัฐบาลสื่อสารกลับมีการเข้าชมหลักหมื่นนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยเสพข้อมูลด้วยอารมณ์เป็นหลัก ซึ่งตรงกับการสำรวจข้อมูลของทั่วโลกที่พบว่าประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการบันเทิง ความสนุก ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนการดูเพื่อการบันเทิงมาเป็นการดูเพื่อความรู้ เพื่อข้อมูลและการใช้งานให้มากขึ้น ต้องแก้ตั้งแต่เด็ก คือโรงเรียนต้องส่งเสริมให้ความรู้ว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้</p>
เดลินิวส์ (2 พ.ค. 59)	<p>โรคภัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการศึกษาของกรมอนามัย และรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง พบว่า ประชากรวัยแรงงานมีโรครุมเร้าประมาณ 10 โรค ได้แก่ โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกสันหลังและมะเร็งปากมดลูก โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ โรคเครียด โรคเอดส์ ภาวะมีบุตรยาก ท้องไม่พร้อม ทำแท้ง ความเสี่ยงจากงานและโรคจากการประกอบอาชีพ และ อุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดอายุวัยทำงานเริ่มจาก 15-60 ปี พบอัตราการท้องไม่พร้อมมากถึงร้อยละ 56.5 ทำแท้งร้อยละ 71.1 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคาบเกี่ยววัยทำงานอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ โดยปัญหาเกิดจากสรีระร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ การเงิน ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นช่วงการเริ่มต้นของชีวิต</p>
มติชนออนไลน์ (1 พ.ค.59)	<p>อินโฟกราฟฟิกกรมอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ความรู้ว่าการใช้เครื่องปรับอากาศมีความชื้นทั้งตัวแอร์และท่อแอร์ ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งมีผลต่อปอด อาจเกิดโรคลิเจียนเนอรี่ รวมถึงอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ด้วย แนะนำให้ล้างแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลังอย่างน้อยเดือนละครั้ง และควรล้างแอร์แบบเต็มระบบอย่างน้อยปีละครั้ง แต่หากใช้เป็นประจำควรล้างอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง โดยกรมอนามัยได้ทำอินโฟกราฟฟิกให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ เผยแพร่มากมาย</p>
มติชน (1 พ.ค.59)	<p>กรมอนามัยจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการศึกษาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ร่วมกับ สปสช. และ HITAP พบว่า ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน เป็นโรคอ้วน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 18.7 อยู่คนเดียวร้อยละ 7 และอยู่ลำพังกับคู่สมรส ร้อยละ 16 มีผู้สูงอายุ 1 ใน 4 ที่มองเห็นชัดเจน และมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหารและสุขภาพช่องปากเกือบครึ่งหนึ่ง และร้อยละ 48 มีฟันแท้เหลือน้อยกว่า 20 ซี่ ซึ่งมีผลต่อการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ</p> <p>กรมอนามัยจึงร่วมกับ สปสช. และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ปี 2559 เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีความรู้ลึกปลอดภัย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีด้วย หลัก 3 อ. 2 ส. 1 พ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ (2พ.ค.59)	<p>โรคNCD</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า สบส.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560-2569 โดยมีเป้าหมายคนไทยมีอายุยืน 80 ปี และมีสุขภาพดีจนถึงอายุ 72 ปี แต่จากการประเมินผลสุขภาพประชาชน พบว่า ขณะนี้ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลร้อยละ 70 หดไปกับการดูแลรักษาโรคเอ็นซีดี (NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ ในปี 2557 ทั่วประเทศมีประชาชนเจ็บป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลกว่า 16 ล้านคน และใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกกว่า 168 ล้านครั้ง เมื่อเปรียบเทียบที่สาเหตุการเจ็บป่วยคนไทย 3 กลุ่มโรคในทุก 1 แสนคนแล้ว พบว่า โรคเอ็นซีดีสูงกว่าโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค และการบาดเจ็บต่าง ๆ 3-15 เท่าตัว โดยอัตราการป่วยนอนรักษาของโรคเอ็นซีดีเท่ากับ 15,720 คน ขณะที่ โรคติดเชื้อ 5,096 คน และการบาดเจ็บ 1,142 คน ดังนั้นต้องเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคลต่อไป</p>
บ้านเมือง (1 พ.ค.59)	<p>สบส.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หมอบาตเดียว</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิธัญญรักษ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมอบาตเดียว ตรวจรักษาชาวไทยภูเขาที่ประสบภัยหมอกควันไฟป่า ที่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบส่วนใหญ่ผื่นคัน ไอเจ็บคอ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 70,000 ชิ้น ให้อส.ในพื้นที่ภาคเหนือแจกชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญ อาทิ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p>
ข่าวสด มติชน (30เม.ย.59)	<p>สารฟอกขาวในตะเกียบ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตรวจพบสารฟอกขาวตกค้างในตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง แต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่เป็นตะเกียบที่ทำจากไม้ฉำฉาซึ่งมีสีคล้ำ ผู้ประกอบการจึงใส่สารฟอกขาว เพื่อให้ดูน่าใช้ และผู้บริโภคสังเกต หากพบว่าตะเกียบมีเนื้อไม้ขาวจัดและมีกลิ่นฉุนไม่ควรนำมาใช้ หรือใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ำที่ล้างทำความสะอาดได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ (2 พ.ค.59)	<p>ม.รังสิต-รพ.เลิดสิน เร่งผลิตหมอ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิด "อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน" ว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ผลิตแพทย์อย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 1,500 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงพยาบาลเลิดสินถูกเลือกให้เป็นฐานการผลิตแพทย์เพิ่มเติม โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ชั้นปีละ 30 คน ที่สำเร็จการเรียนชั้นปีที่ 1-3 จากมหาวิทยาลัยรังสิต มาฝึกภาควิชาคลินิก ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในวันที่ 2 พ.ค.นี้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส (1 พ.ค.59)	<p>เจ้าภาพประชุมกิจกรรมทางกายโลก</p> <p>-เสนอข่าว ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2559 สสส.จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพครั้งที่ 6 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุม กระทรวงสาธารณสุขและกทม.เป็นเจ้าภาพร่วม กิจกรรมประกอบด้วย ผลการศึกษาเรื่อง Report Card ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสถานการณ์กิจกรรมทางกายของเด็กเปรียบเทียบกับ 40 ประเทศทั่วโลก การจัดทำร่างปฏิญญาสากลที่นำไปสู่การผลักดันนโยบายสุขภาพโลก ขับเคลื่อนนโยบายระดับสากลด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผลักดันการอภิบาลสุขภาพโลก ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ปี 2560</p> <p>พืโอน่า บูล ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะส่งผล 1.ช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย โดยเชื่อมโยงการทำงาน และขยายงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ มีการจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมทางกายเพื่อให้มีการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2.การประกาศวาระด้านการทำงานกิจกรรมทางกายของประเทศไทย และดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 9 ปีขององค์การอนามัยโลก 3.เป็นโอกาสสำคัญของการสร้างพันธมิตรการทำงานในระดับนานาชาติ และได้เห็นศักยภาพของสสส. โดยเฉพาะการทำงานกับชุมชน</p>
มติชน คอลัมน์ จับข่าว เอามาย่า (1 พ.ค.59)	<p>ดูงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำคณะดูงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นเดินทางรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน "ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหิน" ที่ รพ.สต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เรียนรู้ประเมินผลกระทบต่อด้านสุขภาพโดยชุมชนบ้านหนองนาสร้าง หมู่ 10 และบ้านหนองม่วง หมู่ 12 ต.เหนือเมือง igrณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
มติชน (2พ.ค.59)	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ลงนามในหนังสือสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาแจ้งไปยังตัวเอง คือเลขาธิการ กสทช. ในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ภาคปกติ คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 106.50 เมกะเฮิรตซ์ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสถานีวิทยุคลื่นดังกล่าว โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต อย. เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ อย.มีคำสั่งให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ระงับโฆษณาดังกล่าวแล้ว</p> <p>จึงขอให้สำนักงาน กสทช.ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดเวลา สำนักงาน กสทช.จะพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
ผู้จัดการรายวัน360 องศา,แนวหน้า (2พ.ค.59)	<p>คุมต่างชาตินำเข้าผัก-ผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการนำเข้าสินค้าผัก และผลไม้ ทั้งกรมวิชาการเกษตร, อย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมศุลกากร เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาคนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนและเวียดนาม เข้ามาทำธุรกิจค้าขายผัก และผลไม้ในตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ ในไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการของไทยเป็นอย่างมาก ตลาดที่ตรวจสอบพบ เช่น ตลาดไท, ตลาดไอยรา ย่านรังสิต, ตลาด 4 มุมเมือง และตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีนและเวียดนาม ผ่านด่านเชียงของ จ.เชียงรายมากที่สุด ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-จีน กำหนดให้สินค้าเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าในไทย เพียงแต่เมื่อถึงด่านตรวจก่อนเข้าไทย ต้องผ่านการตรวจสอบจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมศุลกากร, กรมวิชาการเกษตร ที่จะต้องตรวจสอบเรื่องมาตรฐานสุขอนามัย ด้วยการสุ่มตัวอย่างและ อย. จะตรวจสอบสารตกค้างและความปลอดภัยอาหาร โดยทั้ง 3 หน่วยงานมีการตรวจเข้มอยู่แล้วที่ด่านต่างๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ ไปเก็บข้อมูลภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยจะมีการตรวจสอบว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่</p>
เดลินิวส์ (1 พ.ค.59)	<p>ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับในสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปริดา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้พัฒนา "ชุดตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์" สามารถตรวจหาเชื้อจากโค-กระบือที่ติดโรคโดยใช้วิธี "ดับเบิล แชนดิวิช ฮีไลซา" ตรวจหาเชื้อได้ทุกระยะ ทราบผลในเวลา 4 ชั่วโมง ใช้เวลาการค้นคว้ามากกว่า 10 ปี ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น (Young Parasitologist Award) ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย และยังได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย</p>
บ้านเมือง (30เม.ย.59)	<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ศรัศกดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) แลกผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่แนะนำให้เพิ่มบทลงโทษขับขี่ประมาทที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน และมากกว่าครึ่งเห็นด้วยหากจะมีการห้ามมิให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตได้ขับขี่ยานพาหนะอีกตลอดชีวิต</p>
เดลินิวส์(30เม.ย.59) เดลินิวส์ คอลัมน์ เคียงข่าว	<p>เตือนอันตรายเมโสหน้าใส</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนอันตรายฉีดเมโสหน้าใส ยืนยันวงการแพทย์ไม่รับรองว่าเป็นมาตรฐานการแพทย์ ผู้ที่ฉีดเข้าใบหน้าด้วยตัวเองเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด หรือแพ้เกิดแผลถาวร</p> <p>-ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.เร่งตรวจสอบว่าสารที่ใช้ขออนุญาตหรือไม่ ขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนทำ เพราะเสี่ยงใบหน้าอักเสบหรือติดเชื้อได้</p> <p>-เสนอบทความว่า การทำ Mesotherapy หรือเมโสหน้าใส อ้างว่า คือการทำทรีตเมนต์รักษาปัญหาสิ่วไม่สม่ำเสมอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(30เม.ย.59)	ผ้า กระ หรือจุดต่างด้าต่าง ๆ โดยใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านเข้าไปในผิวหนังชั้นกลาง เพื่อนำสารจำพวกวิตามิน แอนต็อกซิเจนท์ หรือสารบำรุงผิวตัวอื่น ๆ ไปยังชั้นผิวหนังด้านใน กระตุ้นและฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายใน ทำให้จุดต่างด้าและริ้วรอยจางลง หากรักษาต่อเนื่องผิวหนังจะขาวใสเรียบเนียน ให้ผลเร็วกว่าการทาครีมบำรุงผิวอย่างเดียว กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จน รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ต้องออกมาเตือน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (29 เม.ย.59)	<p>แพ้นกรีดผิวหนัง “สการ์”</p> <p>-เสนอข่าว แพ้นกรีดผิวหนังใหม่เรียกว่า “สการ์” (Scar) คือ การกรีดผิวหนังให้เป็นรอยแผลเป็นนูนตามแบบลวดลายการสัก โดย พรชัย แก้วทอง ผู้เชี่ยวชาญในการกรีดสการ์ เผยว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการกรีดสการ์คือ 20-30 ปี เพราะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราคาทำชั่วโมงละ 2,500 บาทขึ้นไป แล้วแต่ความยากง่ายของรูปภาพ โดยจะกรีดมีดลงบนผิวหนังให้ไม่ลึกมาก เครื่องมือทุกชิ้นผ่านการทำความสะอาดอย่างดี ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนื้อที่เลาะออกจะกลายเป็นแผลเป็น หลังจากทำเสร็จแล้วจะมียาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ให้นำกลับไปทานที่บ้าน</p> <p>เจ้าของร้านสักย่านตลาดนัดตะวันตก บางกะปิ กล่าวว่า มีวัยรุ่นเข้ามาถามเรื่องการทำสการ์มากขึ้น เพราะเห็นมาจากในหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ แต่พออธิบายถึงขั้นตอนการทำว่าเจ็บมาก และค่าใช้จ่ายสูง หลายคนไม่กล้าทำ</p> <p>นพ.วรพจน์ ศิรามังคลานนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร เฮอริทิจูด คลินิก (Herititude Clinic) กล่าวถึงผลข้างเคียงว่า 1. ต้องระวังเรื่องการเสียเลือด โดยเฉพาะคนที่เลือดออกง่าย ไหลไม่หยุด หรือหยุดยาก รวมทั้งคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือด แอสไพริน วิตามินอี น้ำมันตับปลา เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนดี 2.มีโอกาสดูดเชื้อสูง ตั้งแต่เชื้อแบคทีเรีย ไวรัสตับอักเสบบี ชิฟิลิส และเอชไอวี 3.บางคนมีแผลขนาดใหญ่ต้องรักษาตัวนาน 4.คาดไม่ได้ว่าจะเกิดแผลเป็นมากหรือน้อย ตรงตามรูปที่ต้องการหรือไม่ และ 5.เป็นแผลเป็นตลอดชีวิต ไม่สามารถใช้เลเซอร์ลบได้แบบรอยสัก</p>
ช่อง 3 (30 เม.ย. 59)	<p>สพฐ.ชู “วัยแสบสาแหรกขาด” ต้นแบบแก้ปัญหา</p> <p>-เสนอข่าว ละคร “วัยแสบสาแหรกขาด” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของละครไทยที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง โดย สพฐ.สั่งนำร่องนักจิตวิทยาในโรงเรียน 20 เขต ใช้ละครเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้านนักจิตวิทยาระบุว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่นักจิตวิทยาควรเป็นส่วนเสริมช่วยครูแนะแนวมากกว่าการจ้างเป็นอัตราประจำ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสำเร็จมากกว่า</p>
เดลินิวส์ (1 พ.ค.59)	<p>ชาวขอนแก่นเป็นต่อหิน 7 หมื่นคน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีคนเป็นต่อหินทั่วโลกประมาณ 67 ล้านคน และประมาณการว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีคนเป็นต่อหินมากถึง 80 ล้านคน และจะมีคนตาบอดจากต่อหินถึงกว่า 11 ล้านคน ที่สำคัญคือผู้ป่วยต่อหินเป็นประชากรในทวีปเอเชียถึง 47%</p> <p>ประเทศไทย ในปี 2549-2550 ทำการสำรวจประชาชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 15,000 คน ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีความชุกของต่อหินประมาณ 4% คิดเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่มีประชากรประมาณ 1.75 ล้านคน จะมีผู้ป่วยที่อาจเป็นต่อหินถึง 70,000 คน และส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้นี้ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จึงได้จัดงานสัปดาห์ต่อหินโลกประจำปี 2559 ณ ห้องตรวจตาเบอร์ 5 รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น โดยร่วมมือกับรพ.กรุงเทพขอนแก่น เพื่อให้มีการตื่นตัวและทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม</p>
บ้านเมือง (1 พ.ค.59)	<p>จ.พิจิตรพบป่วยเอดส์แนวโน้มสูงขึ้น</p> <p>- เสนอข่าว นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าฯ พิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เนื่องจากพบว่าตั้งแต่ปี 2530-2559 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่จำนวน 5,155 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 1,688 ราย และยังมีผู้ที่ติดเชื้อที่ยังรักษาต่อเนื่องประมาณ 3,400 ราย แต่พบว่ามีอีกประมาณ 2,000 คน ที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคเอดส์แต่ยังไม่ยอมเข้ารับการรักษาตัวเองไม่มาขอรับการช่วยเหลือ เนื่องจากเกรงจะเสียชื่อเสียง หรืออับอาย ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะไปแพร่เชื้อต่อได้ ดังนั้นจึงต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ในการป้องกัน ให้ความรู้ เพื่อลดปริมาณผู้ติดเชื้อ รวมถึงการดูแลผู้ติดเชื้อ</p>
ข่าวสด (1 พ.ค.59)	<p>รพ.ลำพูนตรวจสุขภาพพระ-เณร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนินทร์ จารุวัฒน์มงคล ผอ.รพ.ลำพูน กล่าวว่า รพ.ลำพูน ร่วมกับสสอ.เมืองลำพูน ชมรมพยาบาลจังหวัดลำพูน และรพ.สต.ทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองลำพูน จัดทำโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ อ.เมืองลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมทวงฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มหाराช เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์ในเขต อ.เมือง จ.ลำพูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ อบจ.ลำพูน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)</p>	<p>นครปฐมทำแผนป้องกันการตั้งครุภักในวัยรุ่น -เสนอข่าว ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักในวัยรุ่น ระยะ 5 ปี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักไม่พร้อมในวัยรุ่น</p>
<p>เดลินิวส์ (1 พ.ค.59)</p>	<p>แม่ฮ่องสอนระวังโรคหน้าร้อน -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงเดือนมกราคม 2559 พบรายงานโรคอาหารเป็นพิษ 113 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.24 ต่อประชากรแสนคน และโรคอุจจาระร่วง จำนวน 777 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 317.98 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวดูแลสุขภาพตนเอง เน้นเรื่องความสะอาด ล้างมือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่</p>
<p>แนวหน้า สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (30 เม.ย. 59)</p>	<p>สมุทรปราการแนะ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว สจ.สมุทรปราการแนะห้าวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยคาถา 5 ย. ได้แก่ 1) อย่าแหะ 2) อย่าเหยียบ 3) อย่าแยก 4) อย่าหยิบงานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกิน 5) อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ หากถูกสุนัขกัด ต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ไฟไหม้สจ.ราชบุรี -เสนอข่าว สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารสจ.ราชบุรี บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ใช้เคมีฉีดพ่นจนควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากเป็นเวลากลางวันที่อากาศร้อนจัด</p>
<p>คมชัดลึก (2 พ.ค.59)</p>	<p>กทม.จ่อเข้าสังคมสูงอายุเลิกใช้ส้วมนั่งยอง - เสนอข่าว นพ.ชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. ระบุ เตรียมเลิกใช้ส้วมนั่งยอง ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนจากส้วมนั่งยองเป็นโถส้วมนั่งราบ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่งและส้วมริมทาง ตามมาตรการคือ 1.ส้วมต้องมีความสะอาด 2.ส้วมต้องเข้าถึงง่าย ใช้ได้สะดวกต่อบุคคลทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ส้วมต้องมีความปลอดภัย พื้นไม่ลื่นจนเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้รับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ เล็งเปลี่ยนส้วมสาธารณะทั่วพื้นที่ กทม. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนรับสังคมสูงวัย</p>
<p>แนวหน้า (2 พ.ค.59)</p>	<p>ลด ละ เลิก ใช้โฟมอันตราย - เสนอข่าว นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผอ.เขตหลักสี่ กล่าวว่า การนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากโฟมสัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นเวลานานจะเกิดการหลอมละลายสารเคมีปนเปื้อนออกมาอยู่ในอาหาร ได้แก่ 1.สารสไตรีน เป็นสารก่อมะเร็ง เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม 2. สารเบนซิน เป็นสารก่อมะเร็งที่ละลายได้ดีในน้ำมัน 3. สารพทาเลท เป็นสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ลด ละ เลิกใช้โฟม หันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน</p>
<p>เดลินิวส์ (2 พ.ค.59)</p>	<p>สลดหนุ่มช่วยเด็กจมน้ำตายทั้งคู่ - เสนอข่าว ร.ต.อ.กิตติพิศ คำนนท์ รอง สว.สอบสวน สภ.เมือง จ.สระแก้ว ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต 2 ศพ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. บริเวณฝายน้ำบ้านคลองกระเบื้อง ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการลงค้นหาผู้เสียชีวิต กระทั่งพบร่างนายวิฑูรย์ น้อยเคน อายุ 32 ปี หนุ่มโรงงานฮิตาชิ และร่าง ด.ญ.น้ำทิพย์ อ่อนน้อม อายุ 9 ขวบ สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ด.ญ.น้ำทิพย์ ลงไปที่ฝายด้านล่างเพื่อพาข้ามไปอีกฝั่ง แต่ขณะกำลังเดินข้ามฝายที่เป็นปูน และเกิดเสียหลัก ลื่นตกลงไปในน้ำ นายวิฑูรย์จึงรีบลงไปช่วย แต่เสียหลักถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปกับสายน้ำ เสียชีวิตทั้งคู่</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>โรคติดเชื้ในเด็ก - เสนอข่าว สมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งเอเชีย จัดประชุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(2 พ.ค.59)	นานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 ภายใต้แนวคิด รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีแพทย์ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกัน ดูแลรักษา จากโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก สอบถามเพิ่มเติมที่ www.acpid2016.com หรือโทร.0-2716-6534
มติชน (2 พ.ค.59)	<p>ผู้เชี่ยวชาญยอมรับยั้งศึกษา'ชิคา'ยิ่งน่ากลัว</p> <p>- เสนอข่าว พญ. แอนน์ ชูแซท ตัวแทนสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกา และนพ.แอนโธนี เฟาซี ตัวแทนสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นไอเอช) ยอมรับว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวรัสชิคา ยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นกว่าที่คาดคิด โดยนักวิจัยยังศึกษาพบว่า ชิคาอาจมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตขณะคลอดของทารกที่อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน การแท้งลูก (อายุครรภ์น้อยกว่า 7 เดือน) และทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตา และอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ของทารก</p> <p>นอกจากนั้นไวรัสชิคาสามารถทำลายเซลล์ประสาทที่กำลังเติบโตได้ภายในเวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้น งานวิจัยบางชิ้นระบุว่า ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางคนก็อาจได้รับผลกระทบร้ายแรงจากไวรัส ชิคาได้เช่นกัน โดยเซลล์ประสาทจะถูกทำลาย ซึ่งทำให้เกิดอาการอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตต่ออวัยวะที่กลุ่มประสาทที่ถูกทำลายนั้นควบคุมอยู่ และพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสชิคา 2 รายที่มีอาการสมองอักเสบ เมื่อตรวจสอบก็พบว่าปอดเคลือบเซลล์ประสาทได้รับความเสียหาย</p> <p>ทั้งนี้ ซีดีซีออกประกาศเตือนให้สตรีมีครรภ์หรือคาดว่าจะมีครรภ์หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แพร่ระบาด ผู้ชายที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่แพร่ระบาดควรใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะคลอดบุตร เนื่องจากไวรัสชิคาติดต่อผ่านการร่วมเพศได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (1 พ.ค.59)	<p>เหมืองผิดกฎหมายในโคลอมเบีย</p> <p>- เสนอข่าว การทำเหมืองผิดกฎหมายจำนวนมากในโคลอมเบีย ถูกตำหนิว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม คนงานมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนทาส และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของมาลาเรีย</p>
ASTVผู้จัดการออนไลน์ (1 พ.ค.59)	<p>"เนเธอร์แลนด์" แจกไอโอดีนประชาชนป้องกันรังสี</p> <p>- เสนอข่าว รัฐบาลเนเธอร์แลนด์สั่งไอโอดีนขนาด 65 กรัม 15 ล้านเม็ด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังมีกระแสข่าวความเป็นไปได้ที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ใน Borssele ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ อาจถูกกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตี หลังเบลเยียมประกาศแจกเม็ดไอโอดีนให้กับทุกคนในประเทศ 24 ชม.ก่อนหน้านั้น</p>